
 

Aðalfundur Golfklúbbs Selfoss 2023. 

Haldinn að Svarfhóli miðvikudaginn 6. desember 2023 

1. Fundur settur kl 18:30 af formanni klúbbsins Páli Sveinssyni. 
 

2. Jón Gíslason kosinn fundarstjóri. 
 

3. Helena Guðmundsdóttir kosinn fundarritari. 
 

4. Skýrsla stjórnar kynnt af formanni GOS, Páli Sveinssyni. Golfárið hófst vel þar sem Aron Emil var valinn 
íþróttamaður Árborgar rétt fyrir áramótin 2022/2023. Allt var bjart og völlurinn pakkaður í snjóböggul til varnar 
köldum vetri. Ekki varði það þó lengi þar sem heldur betur hlánaði og fingur voru krossaðir um að Ölfusá flæddi 
ekki inná völlinn. Sem betur fer slapp það fyrir horn og gátu menn og konur andað léttar. Inniaðstaðan var vel 
nýtt eins og svo oft áður og félagsstarf þar orðið mjög mikið. Útiæfingaskýli og boltavél voru virkjuð í lok febrúar 
og bjart yfir spenntum kylfingum að gott vor væri í vændum. Sú hugsun fékk ekki að lifa lengi þar sem fljótlega 
í mars dundi yfir okkur mikill norðan kuldi sem hékk nánast yfir okkur fram í seinni part júní mánaðar. Heiðrún 
Anna var valin íþróttakona HSK í lok mars og þjónustusamningur var undirritaður við sveitarfélagið Árborg um 
svipað leyti. Félagafundur var í apríl þar sem Edwin Roald kynnti uppbyggingu og stækkun vallar. Völlurinn, 
sem kom því miður ekki nógu vel undan vetri, var opnaður fyrir félagsmenn 22. apríl sl. en það tók nokkurn 
tíma að koma honum í gott stand. Nýliðastarf stækkaði og var enn og aftur fjölgun á milli ára. Nýsáning ársins 
2022 á norðurhluta vallar kom ekki vel undan vetri og að viðbættum þurrki miðsumars fór gróður ekki að kippa 
fyrr en seinnipart sumars. Afreksstarf var í miklum blóma. Aron Emil náði 2. sæti á Íslandsmótinu í holukeppni, 
Hlynur Geir landaði 2. sæti í Íslandsmótinu í höggleik, Heiðrún Anna var valin í landsliðið og að ógleymdum 
góðum árangri kvenna- og karlasveitar GOS í Íslandsmóti golfklúbba þar sem báðar sveitir munu keppa í 1. 
deild á næsta ári. Golftímabili lauk í október og eins og áður óskum við okkur þess að veturinn fari mjúkum 
höndum um völlinn okkar. Golfskálinn var gerður mikið upp innanhúss nú í lok árs. Formaður þakkaði fyrir 
hönd stjórnar öllum félagsmönnum gott samstarf á liðnu golfári og hvetur þá til að vera virkir í vetrarstarfi 
klúbbsins fram á vor. 
 

5. Hlynur Geir Hjartarson framkvæmdastjóri lagði fram ársreikning golfklúbbsins og fór yfir skýringar og 
sundurliðanir hans. 

 Rekstrartekjur urðu kr 143.943.015,- 
 Rekstrargjöld urðu kr. 97.612.982,- 
 Fjármagnstekjur/gjöld urðu kr. -22.168.323,- 
 Hagnaður fyrir afskriftir varð kr. 46.330.033,- 
 Hagnaður ársins eftir afskriftir og fjármagnsliði varð kr. 12.238.096,- 
 Eignir eru kr. 263.776.659,- 
 Langtímaskuldir eru kr. 139.541.972,- 
 Skammtímaskuldir eru kr. 79.304.065,- 
 Eigið fé er kr. 44.930.622,- 
 Eigið fé og skuldir kr. 263.776.659,- 

 
 

6. Umræður um skýrslu og reikninga stjórnar. 



o Allir ánægðir með skýrslu stjórnar. 
o Engar athugasemdir við reikninga.  
o Skýrsla stjórnar og endurskoðaðir reikningar voru samþykktir samhljóða. 

 
7. Skýrslur nefnda: 

 Mótanefnd: vísað til skýrslu. 
 Barna og unglinganefnd: vísað til skýrslu. 
 Vallarnefnd: vísað til skýrslu. 
 Skýrsla starfsmanna: vísað til skýrslu. 
 Eldri kylfinganefnd: vísað til skýrslu. 
 Kvennanefnd: vísað til skýrslu. 
 Aganefnd: vísað til skýrslu. 
 Forgjafarnefnd: vísað til skýrslu. 
 Afreksnefnd: vísað var til skýrslu. 
 Félaganefnd: vísað til skýrslu. 

 
8. Umræður um skýrslur nefnda. Allar skýrslur nefnda voru samþykktar samhljóða og nefndum þakkað fyrir vel 

unnin störf. 
 

9. Lagabreytingar lagðar fram af Bjarka Má varaformanni. Tillögurnar eru fjórar. Viðbót texta í grein 5.8 þar sem 
hlutlægum mælikvörðum er bætt við ákvæðið sem tilgreina hvað fellur undir verulegar eignabreytingar og 
veruleg fjárútlát. Grein 5.12 þar sem tryggt er að stjórn golfklúbbsins er heimilt að setja reglugerðir og breyta 
þeim, án aðkomu félagafundar. Grein 6.1 þar sem forgjafanefnd (sem stjórn telur ekki þörf á að hafa) og 
kvennanefnd (sem fer undir félaganefnd) eru fjarlægðar til að fækka nefndum. Og svo að lokum grein 9.1 þar 
sem lagt er til að orðunum „St. Andrews“ verði skipt út fyrir „R&A Rules Limited“.  
Lagabreytingar samþykktar samhljóða. 
 

10. Enginn nýr aðili bauð sig fram til stjórnarstarfa þetta árið svo kosið er um 4 stjórnarmenn og formann. 
Bráðabirgðaákvæði sett á árið 2022 þar sem kosning eins stjórnarmanns er til 1 árs til að koma í veg fyrir að 4 
stjórnarmenn detti úr stjórn samtímis.  
 

11. Kosning stjórnar: 
 Páll Sveinsson, formaður til 2ja ára  
 Ástfríður M Sigurðardóttir til 1 árs 
 Bjarki Már Magnússon til 2ja ára  
 Helena Guðmundsdóttir til 2ja ára  
 Hreinn Þorkelsson   
 Leifur Viðarsson  
 Magnús J Magnússon til 2ja ára  
 

12. Kosningar nefnda: 
 Mótanefnd: 

Leifur Viðarsson, mótastjóri og formaður  
Heiðrún Anna Hlynsdóttir 

 Kristinn Sölvi Sigurgeirsson 
 Þorkell Ingi Sigurðsson 
 Sigurður Júlíusson 
 Guðmundur Fannar Vigfússon 
 Einar Matthías Kristjánsson 



 Reynir Freyr Jakobsson 
                                      

 Barna & unglinga- nefnd:   
Jónína Ósk Lárusdóttir, formaður 

 Auðunn Örn Gunnarsson 
 Ársæll Einar Ársælsson 
 Ragnheiður I Jónsdóttir 
 Eyrún Björg Magnúsdóttir 
 Eva Gunnarsdóttir 
  

 Aganefnd:   
Bjarki Már Magnússon, formaður 

 Sigurður Grétarsson 
 Leifur Viðarsson 
 

 Vallarnefnd:   
 Halldór Ágústsson Morthens, formaður 
 Svanur Geir Bjarnason 
 Bárður Guðmundarson 
 Bjarki Þór Guðmundsson 
 Ögmundur Kristjánsson 
  

 Eldri kylfinganefnd:  
Magnús J Magnússon, formaður 
Auður Róseyjardóttir 
Ásta Jósefsdóttir 

 Bárður Guðmundarson 
 Jóhanna Þorsteinsdóttir 
 Samúel Smári Hreggviðsson 
 Páll Böðvar Valgeirsson 
 

 Félaganefnd:   
 Einar Matthías Kristjánsson, formaður 
 Leifur Viðarsson 
 Reynir Freyr Jakobsson 
 Bára Jónsdóttir 
 Ástfríður M Sigurðardóttir 
 Ragnheiður I Jónsdóttir 
 

 Afreksnefnd: 
 Gylfi Birgir Sigurjónsson, formaður 
 Ástmundur Sigmarsson 
 Arndís Mogensen 
 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
  

13. Félagsgjöld lögð fram af Hlyni Geir framkvæmdastjóra. Hækkun lögð fyrir fundinn. Áfram veittur 5% afsláttur 
ef greitt er fyrir 15. janúar 2024. Aðalfundur samþykkti félagsgjöld. 
 

14. Fjárhagsáætlun ársins 2024. 



Hlynur Geir Hjartarson skýrði áætlunina. 
 Rekstrartekjur eru áætlaðar kr.146.250.000,- 
 Rekstrargjöld eru áætluð kr. 94.548.777,- 
 Hagnaður af frádregnum fjármagnsliðum er áætlaður kr. 14.201.223,- 

Að lokinni umræðu var tillagan samþykkt samhljóða. 

15. Önnur mál: 
Viðurkenningar voru veittar af Páli Sveinssyni varaformanni.  

 Golfkona ársins er Heiðrún Anna Hlynsdóttir. 
 Golfkarl ársins er Aron Emil Gunnarsson. 
 Efnilegasti unglingurinn er Katrín Embla Hlynsdóttir. 
 Háttvísibikarinn hlýtur Magnús J Magnússon. 

Önnur mál ekki lögð fyrir fundinn og þökkuðu fundarstjóri og formaður fundargestum fyrir komuna og frábært 
golfár.  

Fundi var slitið kl 19:40. 32 manns mættir. 

 

Fundarstjóri: 
 
 
__________________________ 
 
Fundarritari: 
 
 
__________________________ 
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